

## ข้อมูลทุนมูลนิธิเอสซีจี (SCG)

ชื่อทุนการศึกษา	: ทุนมูลนิธิเอสซีจี (SCG)
หน่วยงานที่ให้ทุน	: มูลนิธิเอสซีจี ( SCG FOUNDATION ) เลขที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนปทุมธานีไทยบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 02 -586-5506 แฟกซ์ 02-586-3910, 02-586-7819
ลักษณะทุน	: ทุนต่อเนื่อง
คุณสมบัติ	: 1. ผู้สมัครจะได้รับทุนตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวนทุนที่ได้/ปี	: ตามที่มูลนิธิเอสซีจี (SCG) กำหนดให้ตั้งแต่มัธยมศึกษา
จำนวนเงินทุน	: มูลนิธิเอสซีจี (SCG) กำหนดให้ในแต่ละปีการศึกษา
วิธีการคัดเลือก	: พิจารณาให้ทุนตั้งแต่มัธยมศึกษา

### ความเป็นมาของทุนมูลนิธิเอสซีจี (SCG)

เนื่องในโอกาสที่บริษัท ปทุมธานีไทย จำกัด ดำเนินกิจการครบ 50 ปี และบริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือดำเนินกิจการครบ 25 ปี ในปี พ.ศ.2506 บริษัท ปทุมธานีไทย จำกัด จึงจัดตั้งกองทุนเพื่อนำดอกผลไปใช้ประโยชน์แก่สังคม โดยมีเงินทุนเริ่มต้น 75,000 บาท และ บริษัท เอฟ.แอล.สมิธ จำกัด แห่งประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าร่วมบริจาคเงินแก่กองทุนอีก 25,000 แคนดิโครเซอร์ หรือประมาณ 75,000 บาท (ตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้น) อย่างไรก็ตามระยะเริ่มต้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ยังไม่แพร่หลายเนื่องจากเงินทุนเริ่มแรกมีจำนวนน้อย ดอกผลของกองทุนจึงมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะจัดกิจกรรมต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ.2535 มูลนิธิเอสซีจีได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ปทุมธานีไทย จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินและหุ้นเป็นกองทุนเพิ่มเติมให้มูลนิธิเอสซีจีใช้ดอกผลทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อีกทั้งยึดถือเป็นแนวทางต่อมาว่าในปีใดมูลนิธิฯ มีรายได้จากเงินปันผลน้อย บริษัท ปทุมธานีไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาให้เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง เพราะการให้ความช่วยเหลือ และการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นภารกิจที่หยุดพักไม่ได้

และในปี พ.ศ.2508 กองทุนได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 มูลนิธิเอสซีจีได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดมาเป็นประจำทุกปี โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้ขยายการให้ทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้นการศึกษาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารในเขตภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ทุนการศึกษาของมูลนิธิเอสซีจีเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักเรียนทุนมีหลักประกันด้านการศึกษาว่าจะสามารถเรียนจนจบตามที่ตัวเองใฝ่ฝันได้ โดยพิจารณาการมอบทุนจากรายได้ของครอบครัว จำนวนพี่น้อง ปัญหาของครอบครัว และการขาดผู้อุปการะสงเคราะห์แล้ว

เรียน เด็กๆ ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง ขอให้ผลการเรียนพอใช้ มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน

ปัจจุบันมูลนิธิเอสซีจีมีนักเรียนทุนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี ประมาณปีละ 4,000 ทุน ใช้งบประมาณปีละกว่า 35 ล้านบาท นับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิฯ ไปแล้วกว่า 70,000 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลวรรณ บานเย็น หรือคุณมนรดา เตมียสุวรรณ โทรศัพท์ 0-2586-3418, 0-2586-1719 หรือ E-mail: wilaiwba @scg.co.th